

THƯ CHỨC MỪNG NĂM HỌC MỚI

**Gửi cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên
các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bến Tre**

Các đồng chí cán bộ, giảng viên, viên chức các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các em học sinh, sinh viên thân mến!

Nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa quý Cô giáo, Thầy giáo và Cán bộ và Nhân viên!

Năm học 2016 - 2017 diễn ra trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, đặc biệt là gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, điều đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao khả năng cạnh tranh, mà nhân tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và hội nhập quốc tế, các trường phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo theo hướng: xác định đúng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, gắn chặt với các doanh nghiệp; đầu tư đổi mới trang thiết bị; tăng thực hành, bám sát thực tiễn; đổi mới phương pháp giảng dạy; để đào tạo ra đội ngũ người lao động có tay nghề cao, không chỉ có kiến thức, kỹ năng mà còn có thái độ ứng xử tốt, kỷ luật lao động cao, tinh thần hợp tác, trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

Các em học sinh, sinh viên thân mến!

Các em đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, do đó, các em cần xác định cho mình động cơ đúng đắn, học để tạo dựng tương lai, học để có một nghề nghiệp tốt; học không phải để đi làm thuê, mà học để lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp tốt sau này; từ đó có tinh thần, thái độ nghiêm túc để học tốt và thực hành giỏi. Vừa qua, tỉnh đã phát động Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; các em tích cực nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và đăng ký tham gia để trở thành những nhà khởi nghiệp; chương trình luôn sẵn sàng hỗ trợ các em tìm hiểu, được khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và toàn thể các em học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới .

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE